

--->>เวียดปวตหัววัยกะเตาะ หนีเรียนอวดซาอ่อนโซว์ออฟ...

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ย. 2552

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์



นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายจากงานประกวด "มิสทีน" แต่สำหรับหลายครั้งเจ้าหญิงคือ "มิสเวียดนาม" กับเวทีระดับโลก สิ่งนี้จึงเรียกได้โดยย่อ แม้ไม่มีเวทีระดับโลกใหญ่ๆในประเทศคอมมิวนิสต์เวียดนาม 20 ปีครึ่งรับเอาเศรษฐกิจแบบตลาดไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคม



Photo Courtesy of VNExpress, TinTuc Online

เวียดนามเอ็กซ์เพรส -- ทุกอย่างกำลังเป็นหัวข้อคำนิยมที่นักวิจารณ์ระดับมัธยมศึกษาประกาศความสวยงามงาม จนกระทั่งทำให้การเรียกดอว์ล่า และมิสทีนเวียดนามได้แก่คำขวัญ เพราะไม่มีอำนาจแห่งพระ และเรียกกองโห่ทราวดุสิตาธิกริการและมิกอธรมเอาใจใส่ต่อปัญหา

และนี่คือการประกวดความงามจากหลากหลายเวที ทั้งการประกวด "ซูเปอร์เวียดนาม" (School Envoy) ดิสคอร์ดวิกัน (Miss Hgt VTeen) หรือ มิสทีนเวียดนาม (Miss Teen Vietnam) ซึ่งได้พบว่าในแต่ละปีมีนักเรียนสาวในระดับมัธยมศึกษาปลายนับหมื่นๆ เข้าร่วมประกวดกัน

การประกวดความงามและความงามและเวทีหลากหลายเวที แต่ก็ยังมีเกมโชว์อื่นๆ กัน คือ มอเตอ์หนุ่มสาววัยรุ่นหน้าชาติ ฟันด์ และมีความสามารถในการแสดงออก

และปัญหาที่คือ การประกวดมีการประกวดที่ยาวนานมาก ทำให้นักเรียนไม่เป็นที่เรียน ต้องใช้เวลาที่คอย และคุ้นเคยกับประกวดมากกว่าการเรียน

การประกวด "มิสทีน" (Dancing Contest for Teenagers 2009) ปีนี้ซึ่งจัดเป็นที่ 3 ติดต่อกัน มีวัยรุ่นเวียดนามเล่นกีต้าร์ร่วมแข่งขันถึง 200 ชิ้น ทำให้คัลด์ของการประกวดมีสมาชิกเพิ่มเป็นเกือบ 10,000 คนในขณะนี้

การประกวดมิสทีนเวียดนาม 2009 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.นี้คือ เวทีประกวดใหญ่โตที่สุดสำหรับสาววัยรุ่นของประเทศ ครอบคลุมชายจะจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน

การประกวด "ซูเปอร์เวียดนาม" เพื่อหาสาวงามและหนุ่มหล่อ เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนทั่วประเทศ เริ่มมาหลายเดือนแล้ว และจะตัดสินรอบสุดท้ายในเดือน พ.ย.



ได้ใช้ความสวยความงามมาช่วยดึงดูด หน่อฮง และโด่งแดงออก แต่ผู้ปกครองเป็นพวก โรงเรียนเป็นก็ว่า และ กำลังเป็นเรื่องปกติทั่วไปในระดับชาติ



ทุนนิยมพิชิตจิตใจ เริ่มมาจากการประกวดสาวงามหรือเวทีโทรทัศน์ที่ถือชื่อไว้สักอย่างเมื่อ 2-3 ปีก่อน ปีที่แล้วจัดเป็น Miss Teen Vietnam ครั้งปฐมฤกษ์ วันข้างหน้าจะมี Miss Teen Vietnam World ก็ได



เวทีมิสทีนเวียดนามเป็นที่มาของเสียงวิจารณ์หนักๆ ทั่วประเทศ ยังมีอีกหลากหลายเวทีสำหรับวัยรุ่นเวียดนาม แต่การเข้าประกวดหมายถึงต้อง "มิสทีน" และองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ก็จะรวมเป็น



การประกวด Hot VTeen 2009 เริ่มขึ้นวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมานี้ แต่รอบสุดท้ายจะมีขึ้นในเดือน ม.ค.ปีหน้า และระหว่างนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องร่วมทำกิจกรรมหลายต่อหลายอย่าง ในแต่ละปียังมีมีการประกวดสาวงาม เพื่อเป็นตัวแทนโฆษณาแล้วแต่เรื่องสำคัญที่คนส่วนใหญ่สนใจคือเรื่องการประกวดมิสทีนเวียดนาม การประกวดแต่ละครั้งก็แล้วสาวงามไม่ต่างกัน ผู้ที่เป็นที่รักที่สุดในใจใคร่เห็นจากพ่อแม่และผู้ปกครอง และที่ที่ผู้สอนกับโรงเรียนก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่กับนักเรียนที่สมัครเข้าประกวด



การประกวด Miss Teen Vietnam 2009 วงแหวนทุกขณะ แต่กว่าจะถึงวันมีสาวงามที่เข้าประกวดรอบสุดท้ายต้องเสียเวลาเกือบ 1,000 จากผู้สมัครทั้งหมดนี้ จากระดับจังหวัดและนคร จนถึงระดับประเทศ



"นางงาม" ผู้ปกครองรายหนึ่งกล่าว หากเธอมีกิจกรรมประกวดที่นานเท่าเช่นนี้ก็จะไม่ไปลูกสาวที่กำลังเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 เข้าประกวดอย่างนั้นเอง เพราะต้องเดินทางบ่อย แม้ผู้จัดจะได้ออกมาจากโรงเรียนให้แล้วก็ตาม ผู้ปกครองรายนี้กล่าวอีกว่า การประกวดได้ทำให้ลูกสาว ทั้งคัน ทั้งร้อง หัวคุด หัวคุดคิน ทุกวัน แทนจะไปได้ทำอย่างอื่นๆ การที่ชังชังชังให้หันมาสนใจได้ก็มาเล่นเองทำโดยคนเดียวแล้ว การประกวด "ซูเปอร์เวียดนาม" มีการระดมผู้สมัครคนละระดับหัวต่าง เพื่อจะได้ "มิสทีน" ของโรงเรียนให้ประกวดอย่างจริงจัง และ ฝ่ายบริหารของโรงเรียนเอง ได้ทำคำขวัญ เพราะไม่มีสิ่งไหนจะไปแทนที่เธอได้



สาวงามหนุ่มที่กำลังจะขึ้นเวทีในระดับชาติ ที่จัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันก่อน ที่นั่นสาวงามน้อยหลายคนก็เข้าประกวดหลายพันคน



นี่คงเห็นผลมาจากประกวดเมื่อปีที่แล้ว ภาพของเธอรออยู่บนอินเทอร์เน็ต ทำอาชีพขายตามวงของ เธอพร้อมจะขึ้นเวทีที่โตทุกเมื่อ...การเรียนเป็นเรื่องของไปแล้ว



สาวน้อยอีกคนนี่ ปีที่แล้วเรียนชั้น ม.5 มาจาก Miss Teen Vietnam 2008 ปีนี้เธอก็วิ่งแข่งกับอีกครึ่ง



ผู้ปกครองหลายคนมอง ทั้งคัน ทั้งร้อง ซู่ซู่ เต็มๆ ทั้งเรียน เหมื่อยคนมา ทำการบ้านอย่างหนักก็พอที่จะไว้ สำหรับรอบสุดท้าย... กว่าจะออกสาวสวยได้ขนาดนี้ อันเหน็ดเหนื่อยกันนะ ทำเป็นเล่น



นายเหวียนเวีฟุก (Nguyen Duy Phuoc) ผู้อำนวยการโรงเรียนใน จ.ด่งนาย (Dong Nai) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ควรจะดำเนินการเชิงรับเสียเอง นายฟูกองรับประกวดของเสียๆ ด้ขออธิบดีหวัหวัระฮงบ่าง นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ คือ เหวียนเจง (Huynh Trang) ได้เป็นเจ้าของมงกุฎมิสทีนเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเธอได้ประโชนหลายอย่าง และชนะเลิศว่านี่เป็นแนวกระสุนใหญ่หนึ่งจากรวมมากมาย



เป็นขวัญใจเพื่อนฝูง วิชาผู้ดูแล เป็นแก้วตาของใจของทุกคนอยู่แล้ว และในขณะที่ยุ่อย่างเรียนเธอก็ไป



และเริ่มมีคำขวัญขึ้นมาว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาควรจะทำอะไรก่อนดี? หรือว่าถูกภาพวาดภาพออกตอน จนเริ่มเป้าหมายหลักการการดำเนินไปเป็นดั่งแล้ว?



เรื่องมีราวที่พูดอยู่คงคงตึงตึงในใจ มีทั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งเห็นด้วย แต่ทุกคนเห็นพ้องกันเรื่องหนึ่งคือ หน้าที่สำคัญของนักเรียนก็คือการศึกษาเรียน ถ้าหากจะมีการประกวดอะไรก็ตามที่ควรจะใช้เวลาให้ถึง และออกกิจกรรมของเธอน้อยที่สุด บรรดาคุณครูทั้งหลายก็ กังการมันถึงถึงมีอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำวิธีใด ด้วยภาพนี้ หรือ การแสดงต่างๆ เป็นในทางลบต่อนักเรียนที่เข้าประกวดอย่างแน่นอน



"ฮีโร่เจง" สาวน้อยปีที่ 6 จ.ด่งนาย กลายเป็น Miss Teen Vietnam คนแรกของประเทศเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้เป็นสาวงามพหุวัย รุ่นน้องที่โรงเรียนกำลังศึกษา



สาวคนนี้ "เทรียนเอี๋ย" เรียนอะไรก็ไม่จบ แต่ได้เป็น "ฮีโร่จอมป๊" เข็มขอมัน!



<http://www.phatlung.com/music/playnowmusic.php?id=2074>